

Năm 2024

THỨ TƯ

Phát hành: 24/01/2024

Bản tin

Điểm báo



TỔNG HỢP THÔNG TIN THỜI SỰ TRONG NƯỚC

(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

TIÊU ĐIỂM	1
1. Bộ GTVT: Kết quả giải ngân vốn là tiêu chí đánh giá thủ trưởng đơn vị	1
2. Lào Cai: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024	2
QUYẾT SÁCH MỚI.....	4
3. Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các tỉnh hoàn thành chi trả trợ cấp an sinh xã hội trước ngày 3/2.....	4
KINH TẾ - ĐẦU TƯ – HỘI NHẬP	4
4. Thống kê du lịch “ảo” từ một số Sở Du lịch làm khó việc ra chính sách	4
5. Hà Nội giám sát chéo các đoàn thanh tra thuế ra sao?.....	6
6. Một tỉnh nhảy vọt 16 bậc trên bảng xếp hạng thu hút FDI	6
PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN	7
7. Đổi tư duy quản lý đất đai để người dân được hưởng lợi	7
QUẢN LÝ	8
8. Hà Nội sẽ tăng cường đào tạo cán bộ tại nước ngoài	8
9. Đà Nẵng yêu cầu cán bộ ký cam kết không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm	9
10. Cà Mau yêu cầu khôi phục công tác cho cán bộ có đơn tố cáo Chánh thanh tra tỉnh	10
SAI PHẠM ĐIỀN HÌNH	11
11. Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam	11
12. Đắk Nông: Truy tố hai Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tội nhận hối lộ	11
THỂ GIỚI	12
13. Thái Lan nói lỏng quy định hoàn thuế với du khách nước ngoài	12
14. Hàn Quốc tăng trợ cấp tài chính để khuyến khích sinh con	13

TIÊU ĐIỂM

Bộ GTVT: Kết quả giải ngân vốn là tiêu chí đánh giá thủ trưởng đơn vị

Đó là nội dung được Bộ GTVT ban hành trong Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các cơ quan tham mưu có liên quan của bộ cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao nhất, không

ngừng đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương triển khai phân khai dự toán chi theo kế hoạch được giao cho các dự án theo đúng tiến độ yêu cầu; đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu; kịp thời thực hiện ghi thu, ghi chi vốn ODA và vay ưu đãi đã thực hiện với Kho bạc Nhà nước.

Cùng đó, phải xử nghiêm cán bộ, phòng, ban không tuân thủ quy trình giải ngân, gây khó khăn cho đơn vị khi làm thủ tục thanh toán.

Chủ đầu tư, ban quản lý dự án cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế, dự toán, đấu thầu lựa chọn nhà thầu, tư vấn đối với các dự án khởi công mới, đặc biệt đối với các dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022; thường xuyên rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện - giải ngân của từng dự án/gói thầu để kịp thời phát hiện vướng mắc, đề xuất biện pháp xử lý.

Kết quả giải ngân kế hoạch đăng ký đầu năm là tiêu chí chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2024 của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, trừ lý do bất khả kháng. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải lấy tiêu chí kế hoạch giải ngân của đơn vị để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cán bộ có liên quan. (Chuyendongthitruong.vn 23/01) [Về đầu trang](#)

Lào Cai: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Ngày 22/1, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường ký và ban hành văn bản 382/UBND-XD về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Năm 2024, phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch Thủ tướng giao và giải ngân 100% ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai một số nhiệm vụ như sau:

1. Thực hiện phân bổ và giao chi tiết 100% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 được Thủ tướng, HĐND và UBND tỉnh giao, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công, các quy định hiện hành.
2. Đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Đảm bảo công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2024, cụ thể: Đối với các dự án thu hồi ứng trước ngân sách tỉnh năm 2024, dự án quyết toán, yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành việc giải ngân ngay trong quý I/2024. Đối với dự án hoàn thành trong năm 2024, tập trung hoàn thành các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và đảm bảo hoàn thành giải ngân trong quý II/2024.

Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024, tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với chất lượng công trình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguyên- nhiên- vật liệu trong quá trình thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho nhà thầu trong quý III/2024. Đối với dự án khởi công mới năm 2024, khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán theo đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phê duyệt và lựa chọn nhà thầu để sớm thi công dự án trong quý I/2024.

4. Ban hành kế hoạch và cam kết giải ngân chi tiết theo từng nguồn vốn của dự án và phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện cho từng dự án; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu năm 2024, đặc biệt là các dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, hằng tháng phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh công bố công khai tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương; đề xuất UBND tỉnh phê bình đích danh các sở, ban, ngành, địa phương giải ngân chậm; biểu dương các sở, ban, ngành, địa phương giải ngân tốt.

Tổng hợp đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc điều chỉnh (tăng/giảm) kế hoạch đầu tư vốn năm 2024, trong đó báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phương án sớm phân bổ nguồn vốn nước ngoài ODA (cấp phát) báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2024.

Hoàn thiện việc giao kế hoạch giải ngân của tỉnh, chi tiết đến từng tháng, quý; hoàn thành việc báo cáo UBND tỉnh trong quý I/2024. Đồng thời thường xuyên theo dõi, báo cáo UBND tỉnh việc cam kết giải ngân của các đơn vị, chủ đầu tư theo tháng, quý; đôn đốc đơn vị, chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành giải ngân ở mức cao nhất. (Baolaocai.vn 23/01, Đinh Viết Vinh) [Về đầu trang](#)

QUYẾT SÁCH MỚI

Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các tỉnh hoàn thành chi trả trợ cấp an sinh xã hội trước ngày 3/2

Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành trên cả nước chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội và trợ cấp Tết Nguyên đán đến người dân thông qua tài khoản ngân hàng, thay vì trả tiền mặt.

“Công tác chi tiền trợ cấp gộp tháng 1, tháng 2 và trợ cấp Tết Nguyên đán phải hoàn thành trước ngày 3-2 theo chỉ đạo của Thủ tướng...” - Bộ LĐ-TB&XH nhấn mạnh.

Để tăng cường thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt, Bộ LĐ-TB&XH cũng đề nghị các tỉnh, thành trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh chi trả trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản đến các đối tượng hưởng chính sách đã có tài khoản.

Đối với đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội chưa có tài khoản, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị tiếp tục vận động, tuyên truyền, hỗ trợ để các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội mở tài khoản phục vụ công tác nhận trợ cấp.

Mục tiêu, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và hết năm 2024, tất cả các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đủ điều kiện được mở tài khoản và đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản, tỉ lệ đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội có tài khoản đạt tối thiểu 30% trên tổng số đối tượng thuộc địa phương quản lý.

“Trường hợp đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội không đủ điều kiện mở tài khoản theo quy định và không có người ủy quyền nhận thay thì thực hiện chi trả trực tiếp qua tổ chức dịch vụ chi trả hoặc phương thức khác theo quy định...” - Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo. (Plo.vn 23/01, Phú Phong) [Về đầu trang](#)

KINH TẾ - ĐẦU TƯ – HỘI NHẬP

Thống kê du lịch “ảo” từ một số Sở Du lịch làm khó việc ra chính sách

Dữ liệu thống kê là thước đo đánh giá thực trạng của ngành du lịch, từ đó có những điều chỉnh về chiến lược, chính sách, xây dựng sản phẩm, phát triển dịch vụ phù hợp. Tuy nhiên, công tác điều tra, thống kê du lịch hiện nay còn bất cập.

Thực tế, không ít chủ hãng lữ hành bày tỏ sự hoang mang trước những số liệu “đẹp như mơ” từ một số Sở Du lịch. Theo ông Nguyễn Công Hoan, Tổng giám đốc Công ty Flamingo Redtour, có nhiều chỉ số chưa giúp phân biệt được đâu là khách du lịch thuần túy, đâu là khách đi công tác, chưa thống kê được việc khách di chuyển từ địa phương này đến địa phương khác. Đây là hạn chế, khiến công tác đánh giá thực chất hoạt động du lịch chưa chuẩn.

Về vấn đề này, PGS-TS. Phạm Trung Lương, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch cho rằng, các địa phương cần thống kê chính xác và hiểu cho đúng lượng khách đến. Trong đó, bao nhiêu khách ở lại lưu trú, chi tiêu, bao nhiêu khách chỉ quá cảnh trong ngày rồi đi tới điểm khác, nguồn khách thống kê từ đâu...

“Số quá đẹp mà thực tế khó khăn sẽ dẫn đến việc Chính phủ không xem xét chính sách gỡ khó, không cần cho thêm cơ chế đặc thù vì thấy đang tốt quá rồi. Các doanh nghiệp thì vừa áp lực, vừa mặc cảm không hiểu vì sao thị trường sôi động thế mà mình vẫn chật vật”, ông Lương nói.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao năng lực triển khai, ngày 15/1, Thủ tướng ký ban hành Công điện 06/CD-TTg về nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh giá, hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững trong thời gian tới.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương phổ biến và triển khai nền tảng số về quản trị và kinh doanh du lịch theo Nghị quyết số 82, hoàn thành trong quý II/2024.

Trên cơ sở nền tảng này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch địa phương thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê du lịch; tổ chức kết nối, cập nhật đầy đủ, kịp thời, thông suốt dữ liệu từ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tới cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, nhất là kinh doanh dịch vụ ăn uống, bảo đảm thống kê, tính toán chính xác thu nhập từ hoạt động du lịch; chia sẻ dữ liệu chuyên ngành để triển khai hiệu quả và toàn diện phương pháp thống kê tài khoản vệ tinh du lịch tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan rà soát, thống nhất hoàn thiện ngay các chỉ tiêu, phương pháp thống kê du lịch, bảo đảm đầy đủ, khoa học, kịp thời, chính xác và phù hợp với thông lệ quốc tế, hoàn thành trong tháng 6/2024; đẩy nhanh việc áp dụng phương pháp thống kê tài khoản vệ tinh du lịch trong năm 2024.

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch; các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định về chế độ báo cáo thống kê của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; phối hợp triển khai có hiệu quả việc áp dụng phương pháp thống kê tài khoản vệ tinh du lịch trên địa bàn, kịp thời báo cáo những vướng mắc, khó khăn khi triển khai áp dụng. (Thesaigontimes.vn 23/01) [Về đầu trang](#)

Hà Nội giám sát chéo các đoàn thanh tra thuế ra sao?

Tại cuộc gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Vũ Mạnh Cường cho biết: “Từng cuộc thanh tra chúng tôi gửi cho doanh nghiệp phong bì có sẵn tem, có phiếu đánh giá để xem đoàn thanh tra đó thực hiện công vụ có đúng không, nội dung có đầy đủ không, thái độ phục vụ công vụ có chuẩn theo đúng quy định hay không”.

Theo ông Cường, năm 2023, ngành thuế Hà Nội hoàn thành 17.675/16.042 cuộc thanh tra kiểm tra đạt 110% kế hoạch sau điều chỉnh. Tổng số truy thu, truy hoàn và phạt là 3.931 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2022. Ông Cường nhận định, quan trọng nhất là việc ra quân đồng loạt, ứng dụng công nghệ thông tin đã xác định rõ những người mua bán hóa đơn bất hợp pháp, chấm dứt tình trạng mua bán hóa đơn.

“Sau khi làm sạch địa bàn, chúng tôi tiếp tục giữ sạch địa bàn. Định kỳ hàng tháng 2 lần mời những người nộp thuế mới thành lập lên tuyên truyền hướng dẫn về công tác nộp thuế. Qua đó nắm bắt được kế hoạch kinh doanh của từng người nộp thuế. Người nộp thuế nào khó khăn chưa hiểu biết hướng dẫn cụ thể. Những người nộp thuế có ý định gian lận, bán hóa đơn bất hợp pháp sẽ bị ngăn chặn ngay từ bước đầu tiên. Các đối tượng gian lận trong thời gian qua thành lập doanh nghiệp trong thời gian 3, 4 tuần hoặc doanh nghiệp kê khai thuế theo quý thì 3 tháng người ta bỏ trốn, lúc này không khác gì thả gà ra đười”, ông Cường nói.

Với dự toán 2024 Tổng Cục Thuế giao cho Cục Thuế TP Hà Nội, dự toán thu nội địa tăng rất cao 381.500 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022. Trong bối cảnh năm 2024 khó khăn, để thực hiện xuất sắc thu ngân sách lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội cho biết sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra sẽ được đẩy mạnh hơn nhưng thay vì thanh tra kiểm tra doanh nghiệp sẽ rút ngắn bằng cách sử dụng công nghệ thông tin, làm sạch dữ liệu ngay từ cơ quan thuế trước khi đối thoại với doanh nghiệp. Như vậy giảm thời gian thanh tra kiểm tra. (Tienphong.vn 23/01, Trần Hoàng - Như Ý) [Về đầu trang](#)

Một tỉnh nhảy vọt 16 bậc trên bảng xếp hạng thu hút FDI

Năm 2023, Thái Bình cùng TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang là 5 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước năm 2023. Thái Bình thu hút FDI đạt trên 2,79 tỷ USD, tăng mạnh so với năm 2022. Tính riêng thu hút FDI theo từng năm, tỉnh này tăng 13 bậc so với năm trước.

Còn nếu tính lũy kế các dự án còn hiệu lực, Thái Bình đã tăng từ vị trí thứ 38 lên hạng 22, tức tăng 16 bậc trên bảng xếp hạng thu hút FDI, với thu hút FDI lũy kế đạt 4,7 tỷ USD. Trong năm 2023, tỉnh thu hút được nhiều dự án lớn.

Để có được kết quả đó, tỉnh Thái Bình đã thực hiện nhiều chính sách mở cửa, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Tỉnh cũng quyết liệt xây dựng

và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, nhất là hạ tầng, đất đai, nguồn nhân lực... sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Tỉnh cũng từng bước quy hoạch và kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội nhằm tạo ra môi trường sống tốt nhất để thu hút người lao động, chuyên gia đến làm việc và sinh sống lâu dài tại Thái Bình. Cùng với nhiều chính sách ưu đãi mạnh mẽ, cao nhất của Việt Nam đối với các dự án đầu tư vào địa bàn và sự quyết liệt, đồng hành với nhà đầu tư của lãnh đạo tỉnh, coi việc của nhà đầu tư chính là việc của tỉnh. (Cafef.vn 22/01) [Về đầu trang](#)

PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN

Đổi tư duy quản lý đất đai để người dân được hưởng lợi

Tư duy "dành đất cho dự án" hạn chế người dân chuyển mục đích từ các loại đất đai khác sang đất ở cần được thay đổi để đạt được mục tiêu cao nhất là phân bố chênh lệch địa tô cho người dân có đất.

Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua đã đưa ra một số quy định "siết" các điều kiện để doanh nghiệp nhận chuyển nhượng, tạo quỹ đất làm dự án nhà ở thương mại, trong đó quy định doanh nghiệp chỉ được thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất ở để làm dự án nhà ở thương mại.

Quy định này chắc chắn sẽ không làm hài lòng các chuyên gia về luật cũng như các doanh nghiệp đầu tư trong thị trường bất động sản. Nhưng không phải không có lý do để các cơ quan soạn thảo luật cũng như đại biểu bản khoản khi quyết định giữ các điều luật đó lại.

Nói như vậy bởi thực tế có việc đầu cơ, tích trữ đất nông nghiệp của doanh nghiệp suốt thời gian dài. Từ những khu đất nông nghiệp, doanh nghiệp nhận chuyển nhượng xong xin làm dự án nhà ở và hưởng lợi phần chênh lệch địa tô rất lớn.

Một phần địa tô đó có phân bổ cho Nhà nước qua việc doanh nghiệp đóng tiền sử dụng đất khi làm dự án. Trong khi người dân chỉ nhận được khoản tiền chuyển nhượng thấp hơn rất nhiều so với giá mua bán đất ở trong cùng khu vực.

Chưa kể, ở các dự án Nhà nước đứng ra thu hồi đất, với giá bồi thường thấp hơn thị trường rất nhiều (nhiều báo cáo cho biết giá bồi thường thấp hơn 70% giá thị trường) cũng khiến người dân chịu thiệt thòi.

Những quy định của Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ giành quyền chủ động để Nhà nước trở thành "nhạc trưởng" điều tiết việc làm dự án nhà ở thương mại theo ý đồ phát triển của từng địa phương. Điều này có thể hiểu, căn cứ vào quy hoạch các địa phương sẽ chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng đất, khoanh vùng các khu vực sẽ ưu tiên phát triển dự án nhà ở, khu đô thị theo từng năm, từng thời kỳ.

Từ đó, Nhà nước cũng đứng ra thu hồi tạo quỹ đất sạch hoặc đấu thầu dự án để doanh nghiệp tham gia làm dự án.

Có một cách khác nữa là Nhà nước sẽ cho người dân có đất trong các khu vực quy hoạch đất ở được chuyển mục đích, từ đó doanh nghiệp có đủ điều kiện để được phê duyệt đi thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất của người dân.

Chủ trương như vậy nhưng để đảm bảo quyền lợi cho người dân không phải dễ. Nhiều địa phương vẫn dùng biện pháp hành chính mềm để "ngăn" người dân chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất khác sang đất ở.

Lấy ví dụ như TP.HCM, người dân có đất trong các khu quy hoạch đất dân cư xây dựng mới hiện vẫn chưa được chuyển mục đích. Các cơ quan quản lý đều khẳng định việc chuyển mục đích là đúng luật, nhưng nhiều năm qua việc tháo gỡ để có một quyết định chính thức từ UBND TP.HCM vẫn bế tắc.

Giữ đất nông nghiệp để việc bồi thường sau này dễ dàng hơn, tư duy "dành đất cho dự án" thấy rõ trong việc quản lý của các cơ quan.

Luật quy định doanh nghiệp chỉ được thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất ở nhưng người dân không được chuyển mục đích sử dụng đất thì lấy đâu ra đất ở để doanh nghiệp thỏa thuận? Còn nếu để trông chờ vào Nhà nước thu hồi tạo quỹ đất sạch hay khoanh vùng đấu thầu dự án sẽ rất lâu mới có quỹ đất.

Trong khi đó, nếu được chuyển mục đích sang đất ở, khi người dân thỏa thuận với doanh nghiệp cũng sẽ nhận về giá cao hơn so với chuyển nhượng đất nông nghiệp. Điều này cho thấy cần phải bỏ tư duy quản lý dành đất cho dự án, ngăn cản người dân chuyển mục đích sang đất ở.

Thay vào đó, cần tạo hành lang thông thoáng để người dân có đất trong khu vực phù hợp quy hoạch được chuyển mục đích sang đất ở. Tốt nhất cần bãi bỏ yêu cầu người dân phải đăng ký chuyển mục đích theo kế hoạch sử dụng đất hằng năm. Miễn là đúng quy hoạch, người dân đương nhiên được quyền chuyển mục đích.

Như vậy, Nhà nước cũng thu được khoản tiền lớn từ tiền sử dụng đất, người dân cũng hưởng lợi khi có đất ở để thỏa thuận chuyển nhượng với doanh nghiệp. (Tuoitre.vn 23/01, Lộc Hà) [Về đầu trang](#)

QUẢN LÝ

Hà Nội sẽ tăng cường đào tạo cán bộ tại nước ngoài

Tại Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024 của TP Hà Nội ngày 23/1, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, năm 2023, Thành

ủy tập trung nhiều vào công tác đào tạo, bồi dưỡng, trong đó, có đào tạo bồi dưỡng nước ngoài. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đáp ứng yêu cầu chung.

Năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tập trung chỉ đạo công tác đào tạo bồi dưỡng trên toàn Thành phố, trong đó, quan tâm rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức lớp, đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức trong tình hình hiện nay.

Về quan điểm, sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, cách thức và phương pháp chỉ đạo trên một số nguyên tắc sẽ tập trung phân cấp toàn bộ nội dung chương trình, đối tượng cho quận, huyện quyết định. Ban Tổ chức Thành ủy sẽ đưa ra khung đào tạo, hỗ trợ về giáo viên nếu địa phương có nhu cầu.

Cùng với đó, sẽ thực hiện phân cấp để tránh trùng lặp đối tượng, nội dung đào tạo và đặc biệt nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Ban Tổ chức Thành ủy sẽ chủ trì công tác đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng diện Ban Thường vụ quản lý khối Đảng, đoàn thể; Sở Nội vụ chủ trì đào tạo khối chính quyền. Khối các cơ quan quận, huyện giao Thường trực quận, huyện, thị ủy chịu trách nhiệm.

Về nội dung sẽ lựa chọn nội dung thiết thực trong tình hình hiện nay như: công nghệ thông tin, chuyển đổi số, vấn đề đô thị... đồng thời, sẽ tăng cường đào tạo tại nước ngoài. (Laodong.vn 23/01, Phạm Đông) [Về đầu trang](#)

Đà Nẵng yêu cầu cán bộ ký cam kết không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Thành ủy Đà Nẵng vừa có Công văn đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp triển khai đăng ký cam kết thực hiện Chỉ thị 34/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đó, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC) tại Đà Nẵng phải viết bản cam kết thực hiện Chỉ thị 34/2023 gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, hoàn thành trong tháng 1-2024. Người đứng đầu các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo rà soát, bổ sung các nội dung cam kết của từng cán bộ, đảng viên, CCVC chức trước khi xác nhận.

Đặc biệt, CCVC phải đề ra các biện pháp khắc phục, ngăn chặn, đẩy lùi 10 biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm theo Chỉ thị 34/2023 đã được chỉ ra ở kỳ đánh giá, kiểm điểm cuối năm 2023 (nếu có).

Trường hợp bản thân CCVC không vi phạm các biểu hiện nêu tại Chỉ thị 34/2023 thì có trách nhiệm đề xuất giải pháp, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Tùng cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, CCVC. Đây là tiêu chí đánh giá quan trọng trong công tác thi đua, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Được biết, có ba mẫu cam kết được ban hành. Mẫu thứ nhất dành cho cán bộ, đảng viên, CCVC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ở mẫu này, các cá nhân phải cam kết không vi phạm 10 biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Hai mẫu còn lại dành cho cán bộ, đảng viên, CCVC không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp hoặc CCVC không phải là đảng viên. Cả hai mẫu này, các cá nhân phải cam kết không vi phạm 7/10 biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. (Plo.vn 23/01, Tấn Việt) [Về đầu trang](#)

Cà Mau yêu cầu khôi phục công tác cho cán bộ có đơn tố cáo Chánh thanh tra tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau vừa chỉ đạo Chánh Thanh tra tỉnh này khôi phục vị trí công tác, vị trí việc làm và các chế độ chính sách cho ông L.Đ.T., nguyên công chức thuộc Thanh tra tỉnh, sau khi những tố cáo của cán bộ này được kết luận là "đúng một phần".

Trước đó, ông T. tố cáo Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau kỷ luật ông đến 2 lần với cùng một vụ việc; 2 hình thức kỷ luật khác nhau và cả 2 lần kỷ luật đều không căn cứ, áp dụng điều, khoản nào của Nghị định số 112/20220/NĐ-CP; quyết định kỷ luật vượt quá thời hạn theo luật định.

Ông T. cũng tố cáo Chánh thanh tra đánh giá, xếp loại ông năm 2020 không hoàn thành nhiệm vụ là không đúng quy định. Bởi theo ông T., quyết định kỷ luật số 84/QĐ-TT ngày 23/12/2020 đã bị thu hồi, hủy bỏ nên xếp loại công chức không hoàn thành nhiệm vụ là sai.

Bên cạnh đó, ông T. cũng tố cáo, năm 2021, Chánh thanh tra xếp loại ông T. không hoàn thành nhiệm vụ do suy thoái về tư tưởng chính trị là không đúng. Đến ngày 6/9/2022, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau ký quyết định cho thôi việc đối với ông T. vì lý do có hai năm liên tiếp (2020 - 2021) xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, các nội dung tố cáo nêu trên của ông T. đúng một phần. Cụ thể, nội dung tố cáo Chánh Thanh tra tỉnh ban hành quyết định kỷ luật vượt quá thời hạn 150 ngày theo quy định của pháp luật, là đúng. Chánh Thanh tra tỉnh đánh giá, xếp loại công chức đối với ông T. năm 2021 không hoàn thành nhiệm vụ do suy thoái về tư tưởng chính trị, là chưa đúng quy trình.

Ngoài ra, ông L.Đ.T. cũng tố cáo đoàn kiểm tra số 134 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau cố ý bao che cho Chánh Thanh tra tỉnh và không thực hiện hết vai trò của mình trong việc bảo vệ vị trí việc làm cho người tố cáo.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau, nội dung tố cáo này của ông T., là đúng một phần. (Tienphong.vn 23/01, Tân Lộc) [Về đầu trang](#)

SAI PHẠM ĐIỀN HÌNH

Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định của Thủ tướng thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1326 ngày 30 /11/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hồng Quang (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) và ông Huỳnh Khánh Toàn (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1328 và 1329 ngày 30/11/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.

Xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Đình Tùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1066 ngày 21/12/2023 của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật đảng.

Kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đinh Văn Thu, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1327 ngày 30/11/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Baophapluat.vn 23/01, Hiếu Minh) [Về đầu trang](#)

Đắk Nông: Truy tố hai Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tội nhận hối lộ

Ngày 23/1, Viện KSND tỉnh Đắk Nông ban hành cáo trạng truy tố ***bị can Nguyễn Tài An*** (SN 1990, trú xã Đức Minh, huyện Đắk Mil) về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 354 Bộ Luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 48-02D (xã Thuận An, huyện Đắk Mil) là chi nhánh của Cty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Xuân Tùng. An là Đăng kiểm viên bậc cao, giữ chức vụ Phó Giám đốc trung tâm từ năm 2020.

Trong khoảng thời gian từ năm 2020-2023, một số chủ xe cơ giới đã liên hệ với An để được hướng dẫn làm thủ tục cải tạo và đăng kiểm xe. Mặc dù biết các chủ xe nêu trên

không đưa xe đến các cơ sở có đủ điều kiện để cải tạo xe cơ giới nhưng An vẫn đồng ý nhận làm hồ sơ cải tạo và nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo tại trung tâm đăng kiểm với giá từ 3,8 triệu đồng đến 7 triệu đồng/xe.

Sau đó, An liên hệ với một số công ty để lập không hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công nhằm hợp thức hồ sơ đăng kiểm cho xe cải tạo.

Từ năm 2020-2023, Nguyễn Tài An đã nhận số tiền 74,4 triệu đồng của 15 chủ xe để làm 17 bộ hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công và nghiệm thu cấp giấy chứng nhận xe cải tạo trái quy định tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 48-02D.

VKSND tỉnh Đắk Nông cũng vừa ban hành cáo trạng truy tố một Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm khác trên địa bàn về tội “Nhận hối lộ”. Đó là **Phan Thanh Hoàng** (SN 1986, trú TP Gia Nghĩa), Đăng kiểm viên bậc cao, Phó Giám đốc Cty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông - Mã số 48-01D từ năm 2020.

Quá trình công tác tại công ty đăng kiểm, Hoàng quen biết với Phạm Văn Lịch là đăng kiểm viên công tác tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 47-04D (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Qua trao đổi, Hoàng được biết, Lịch có thành lập Cty TNHH thiết kế cải tạo xe cơ giới Gia Phạm. Công ty Gia Phạm do vợ của Lịch đứng tên làm giám đốc, còn Lịch giữ chức vụ Phó Giám đốc và điều hành các hoạt động của công ty.

Lịch nói với Hoàng có khách hàng làm xe cải tạo thì giới thiệu cho Lịch, chi phí Công ty Gia Phạm lập hồ sơ từ 3,8 triệu đồng đến 4 triệu đồng/hồ sơ.

Vào năm 2021, một số chủ xe cơ giới liên hệ với Hoàng để được hướng dẫn làm thủ tục cải tạo xe và đăng kiểm xe sau khi cải tạo. Dù Hoàng biết các chủ xe nêu trên không đưa xe đến các cơ sở có đủ điều kiện để thi công cải tạo xe cơ giới nhưng Hoàng vẫn đồng ý nhận làm hồ sơ cải tạo và nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo tại Công ty đăng kiểm 48-01D với giá từ 5,5 triệu đồng đến 7 triệu đồng/xe.

Sau đó, Hoàng liên hệ với Lịch để lập không hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công tại Công ty Gia Phạm để hợp thức hồ sơ đăng kiểm cho xe cải tạo.

Với phương thức thủ đoạn như trên, từ năm 2021-2022, Hoàng đã nhận gần 53 triệu đồng của 13 chủ xe để làm hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công và nghiệm thu cấp giấy chứng nhận xe cải tạo trái quy định đối với 18 xe cải tạo đăng kiểm tại Công ty đăng kiểm 48-01D. (Tienphong.vn 23/01, Huỳnh Thủy) [Về đầu trang](#)

THẾ GIỚI

Thái Lan nới lỏng quy định hoàn thuế với du khách nước ngoài

Trong một động thái nhằm khuyến khích du khách nước ngoài tăng chi tiêu và mua sắm tại Thái Lan, Chính phủ nước này đã công bố quy định mới về hoàn thuế giá trị gia tăng

(VAT) đối với khách du lịch, với các điều kiện được nói lỏng hơn và số tiền được hoàn trả tăng lên.

Theo quy định mới có hiệu lực từ đầu năm nay, Thái Lan cho phép tăng giá trị hàng hóa cần phải khai báo với hải quan từ mức 5.000 baht (khoảng 140 USD) lên thành 20.000 baht (555 USD). Điều này có nghĩa là khách du lịch mua hàng hóa dưới 20.000 baht có thể yêu cầu hoàn VAT trực tiếp từ Cục thuế mà không cần làm thủ tục hải quan, qua đó giúp khắc phục tình trạng ách tắc tại các sân bay trong quá trình hoàn thuế.

Tất nhiên, khách du lịch khi đề nghị hoàn thuế vẫn phải đảm bảo là sẽ mang hàng hóa ra khỏi Thái Lan trong vòng 60 ngày kể từ ngày mua. Hàng hóa được hoàn thuế phải là những mặt hàng được mua ở những điểm bán được phép hoàn thuế VAT cho khách du lịch, có tổng giá trị tối thiểu từ 2.000 baht trở trên (bao gồm cả VAT) và phải có hóa đơn gốc cùng giấy hoàn thuế đi kèm.

Sau khi du khách nhận được xác nhận và tem của hải quan và làm thủ tục xuất cảnh, họ có thể yêu cầu hoàn thuế giá trị gia tăng tại Văn phòng hoàn thuế đặt tại khu khởi hành ở sân bay, nộp giấy hoàn thuế và chứng từ gốc đã được công chức hải quan xác nhận trước khi lên máy bay. (TTXVN 23/01) [Về đầu trang](#)

Hàn Quốc tăng trợ cấp tài chính để khuyến khích sinh con

Nhằm khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con, Chính phủ Hàn Quốc đã giao Ủy ban quốc gia Hàn Quốc giải quyết các thách thức về tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa và đưa ra chính sách hỗ trợ, cung cấp các khoản trợ cấp của chính phủ tổng cộng 29,6 triệu won (khoảng 22.223 USD) cho mỗi trẻ em.

Theo đó, từ năm 2024, các gia đình Hàn Quốc có thể nhận được khoản trợ cấp trị giá lên tới 29,6 triệu won cho mỗi trẻ em, trong đó chính phủ có thể hỗ trợ bằng tiền mặt. Hỗ trợ lương cho cha mẹ đã được tăng lên 12 triệu won cho năm đầu tiên sinh con và 6 triệu won cho năm thứ hai, sau đó 1,2 triệu won sẽ được cấp hàng năm cho tất cả trẻ em dưới dạng trợ cấp cho đến khi trẻ đủ 7 tuổi.

Tình trạng già hóa dân số tại Hàn Quốc đang ở mức báo động, với khoảng 30% dân số dự kiến sẽ ở độ tuổi 75 trở lên vào năm 2073. Dữ liệu của NABO chỉ ra rằng tỷ lệ sinh năm 2022 là 0,78 trẻ mỗi cặp vợ chồng. (TTXVN/Baotintuc.vn 23/01, Khánh Vân) [Về đầu trang./.](#)

Biên tập viên: Thanh Hồng